

คำพยากรณ์สงกรานต์ '52 กษัตริย์รุ่งเรือง-ประเทศรอดพ้นวิกฤต

นำเสนอเมื่อ : 28 มี.ค. 2552

กษัตริย์รุ่งเรือง-ประเทศรอดพ้นวิกฤต

คำพยากรณ์สงกรานต์ '52

“กษัตริย์รุ่งเรือง-ประเทศรอดพ้นวิกฤต”



“โคราচেเทวี” นอกหลังเสือ



เผยโฉมนางสงกรานต์ '52 “โคราচেเทวี” นอกหลังเสือ พยากรณ์โบราณ พระมหากษัตริย์รุ่งเรือง “ขรก.ผู้ใหญ่-คุณหญิง” เรื่องอำนาจ ทรัพย์สินศฤงคาร.คนเครียด-ลมป่วย- ขายากหมากแพง เชื้อ ปท.อุตสาหกรรมวิกฤต วน.ชว.น ปชช.แดงกายพื้นเมือง แจกบัตร อวยพู่ 4 แบบ ตาน สดข.ชมหนักตรวจอาวู-ยาเสพติด-แดงตัวล่อแหลม พม.ชว.คนไทยให้ความสำคัญกับวันผู้สูงอายุ

วันที่ (23 มี.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น.ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดการแถลงข่าวการส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวิปลอดภัย” โดยมี นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัฒนธรรมสงกรานต์ปลอดภัย



นายธีระ กล่าวว่ สงกรานต์ในปีนี้ วย.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกับส่งเสริมคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ เพราะสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่มีความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน เคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำเป็น สื่อในการสร้างไมตรี ภายใต้คำขวัญ “สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวิปลอดภัย” โดยเนนสร้างคุณค่า 5 ประการดังนี้ 1.คุณค่าตนเอง 2.คุณค่าครอบครัว 3.คุณค่าชุมชน 4.คุณค่าสังคม และ 5.คุณค่าศาสนา เพราะเป็นวันทำบุญครั้งสำคัญของพุทธศาสนิกชน และสงกรานต์ปีนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประกาศรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจะอ่านสารของนายกฯ ในทุกชุมชนที่มีการจัดงานสงกรานต์ด้วย

รมว.วช.กล่าวอีกว่า ตาราและศิลป์ อาทิ ฝูย จิรนนท์ มโนแจ่ม, แพท พชรวิภา สุขใจดี, เอก วิสิโรจน์ เป็นต้น ร่วมรณรงค์การดูแลสุขภาพกายและใจอย่างถูกต้องตามประเพณีอีกด้วย และชวนประชาชนแต่งกายผ้าพื้นเมืองเล่นน้ำสงกรานต์

ทวงสวย.ยังได้จัดทำปริญญียบัตรอวยพรสงกรานต์ 4 รูป แบบ ได้แก่ รูปนางสงกรานต์ รถม้าคู่ฟ้าคู่ดิน, กอพระเจดีย์ทราย, การเล่นน้ำสงกรานต์ จำนวน 40,000 แผ่น แจกให้แก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งยังได้จัดทำเป็น E-Card บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.culture.go.th และ www.dekthai-faidee.com ได้อีกด้วย



ด้าน น.ส.อมรรัตน์ เทพกำปนาท นักวิชาการวัฒนธรรม สวช.กล่าวว่า คำพยากรณ์โบราณนางสงกรานต์ ปี 2552 ปีนี้สงกรานต์ไทยตรงกับปีฉลู เป็นมนุษย์ผู้ชาญฉลาด วันที่ 14 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 5 เวลา 01 น.13 นาที 14 วินาที สุริยคติปฏิทินสากลเป็นวันอังคาร นางสงกรานต์นามว่า โคราচেเทวี พาหุรัด ทัตตอปภิม อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน พระหัตถ์ขวถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังพยัคฆ์หรือเสือเป็นพาหนะ และวันที่ 16 เม.ย.เวลา 05 น.06 นาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1371 ปีนี้วันเสาร์เป็นธงชัย วันพุธเป็นอธิบดี วันศุกร์เป็นอุบาทว์และโลกา วันนาศ ส่วนพิธีพระปฐมยุหนารุโศตย 6 ชื่อลาคะ ชาวกลาในนางจะโตผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน จะอุดมสมบูรณ์และน่าจะมีมาก

น.ส.อมรรัตน์ กล่าวอีกว่า

จากประกาศสงกรานต์นางสงกรานต์เมื่อเทียบกับคำทำนายโบราณจะเห็นว่าวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันจันทร์ ทางพยากรณ์ว่า ข้าราชการผู้ใหญ่ ตลอดจนคุณหญิงคุณนายทั้งหลายจะเรื่องอำนาจ วันอังคารเป็นวันเนาโบราณว่าจะทำให้อุสหมากรากไม่จะแพง วันพุธเป็นวันเกล็ดงคบริคราดน้ำปราศรัยราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญ และนางสงกรานต์นอนหลับตามนหลังเสือโบราณว่าพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี และเป็นการเตือนให้ผู้คนอย่าหลงสิ่งชั่ว ความฟุ้งเฟ้อต่างๆ ตรงกับสภาพวิกฤติเศรษฐกิจนี้พอดี ทำให้คนตกงานและนำมาเจ็บไข้ได้ป่วยจำนวนมาก แต่โชคดีที่นางสงกรานต์มีพระขรรค์ไม้เท้าเป็นอาวุธ จะช่วยป้องกันและพ่ายตัวประทุรรอดพญากฎีกฎตต่างๆ ไปได้ อย่งไรก็ตาม คำทำนายนี้เป็นไปตามโบราณโดยพยากรณ์ไวเท่านั้น



ด้าน น.ส.วรัธธา อิมราพร นักร้องที่ร่วมรณรงค์สงกรานต์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชน จะร่วมรณรงค์สงกรานต์ด้วยการแต่งกายให้เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนการรับงานในช่วงสงกรานต์นั้น ตนคิดว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร เพราะชุดที่แต่งนั้นค่อนข้างจะมีมิติซิดูดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนขอเชิญชวนให้ท่องเที่ยว และเที่ยวเล่นสงกรานต์อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามประเพณี

นางประนอม จันทรภักดี ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข

ได้จัดเตรียมความพร้อมป้องกันอันตราย สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดย ได้เตรียมหน่วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ไวโดลชุดทุกเส้นทางทั่วประเทศ นอกจากนี้หากประชาชนประสบอุบัติเหตุสามารถโทรศัทพ์ มาขี้สายด่วน สาธารณสุข เบอร์ 1669 โดยจะมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยคอยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ทาง สช.ยังขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพและจัดตั้งสุราในเทศกาลสงกรานต์ด้วย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า

เนื่องในวันที่ 13 เม.ย.นอกจากเป็นวันสงกรานต์แล้ว ยังเป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่ 14 เม.ย.เป็นวันครอบครัว ในส่วน พม.จึงรณรงค์ให้ประชาชนกลับบ้านไปกราบ และรดน้ำคำหัว ญาติผู้ใหญ่ที่บ้าน และให้ความรักความอบอุ่นครอบครัวและเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วย นอกจากนี้ พม.จะมีการจัดงานสัมมนาผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 7-8 เม.ย.ที่ เมืองทองธานี และงานวันผู้สูงอายุ วันที่ 9 เม.ย.น.ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนี้ จะจัดงานวันครอบครัว ในวันที่ 8 เม.ย.นี้ เมืองทองธานี ด้วย

นายสมศักดิ์ จันทรวัดนา ผอ.สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า

ส่วนกรุงเทพมหานคร ในปีนี้ จะมีการสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่บริเวณทุ่งสนามหลวง โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พร้อมทั้งแห่บวงสรวง มาโดยรอบเส้นทางถนนราชดำเนิน วงเวียนใหญ่ แยกท้าวพระ จัตุรัสทวงค์ ขามสะพ้านเป็นเกล้า ส่วนสันติชัยปราการ วัดชนะสงคราม ถนนราชดำเนินนอก และนำไปประดิษฐานที่มณฑปทุ่งสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะ ระหว่างวันที่ 13-16 เม.ย.นี้ ส่วนในช่วงเช้าวันที่ 13 เม.ย.จะมีการทำบุญตักบาตร พระราชคณะ 12 รูป และพระสงฆ์ อีก 182 รูป ที่ ทุ่งสนามหลวง โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน ที่สำคัญการจัดงานปีนี้ ทาง กทม.ยังมีการจัดขบวนรถบุปผชาติ อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรก กว่า 30 คัน เคลื่อนไปตามถนนราชดำเนินด้วย

พ.อ.สมศักดิ์ โภภัสเจริญกิจ กองบังคับการตำรวจจราจร สดช.กล่าวว่า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดการรถหลักในช่วงสงกรานต์ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยจะกวดขันเรื่องการตรวจอาวูขึ้น ยาเสพติด การค้าประเวณี การเล่นอบายมุข รวมถึงการดูแลสุขภาพที่รุนแรง เช่น การใช้กระบองคลื่นนำเรอคลื่น และรวมรถเร่งใหญ่ยิงแสงกายมีดขีดเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม

นางสาวจิรนนท์ มโนแจ่ม นักแสดงชื่อดังจากโทรทัศน์สังกัดที่พบบทของ 7 กล่าวว่า

ในวันสงกรานต์นี้ขอฝากเน้นให้เยาวชนเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ และให้ความสำคัญกับวันครอบครัวและผู้สูงอายุ แสดงความกตัญญูในวันดังกล่าว เพราะถือเป็นวันที่จะได้อยู่กับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา รวมถึงการเล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์อย่าใ้ผู้อื่นเสียหายให้เกียรติผู้สูงอายุอย่างมีมารยาทไม่ลวนลาม ส่วนผู้หญิงที่คงงดแล้วเองให้ด้วยการสวมชุดที่รัดกุม ปลอดภัย ไม่ล่อแหลม